

NTT DATA ร่วมลงทุนในกองทุนสตาร์ทอัพ “ฟินโนเวนเจอร์ไพรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ 1”  
เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจ ฟินเทค อีคอมเมิร์ซ และอโตโมทีฟ

กรุงเทพฯ – 24 มีนาคม 2565, บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก ร่วมลงทุนในกองทุนสตาร์ทอัพ “ฟินโนเวนเจอร์ไพรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ 1” (Finnoventure Private Equity Trust 1) ภายใต้การบริหารกองทุนของกรุงศรี ฟินโนเวต (Krungsri Finnovate) ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างบริษัทผู้ให้บริการทางด้านไอทีและเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ส่งเสริมคัดเลือกสตาร์ทอัพชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการเสริมศักยภาพลูกค้ากลุ่ม ฟินเทค อีคอมเมิร์ซ และอโตโมทีฟ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายอิโรนารี โทมิโอะกะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) ในฐานะคู่ค้าเชิงกลยุทธ์กับธนาคารกรุงศรี อยู่ชยามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ล่าสุดบริษัทได้ตัดสินใจร่วมลงทุนใน “ฟินโนเวนเจอร์ไพรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ 1” กองทุนสตาร์ทอัพมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท โดยมีกรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทร่วมลงทุนในเครือกรุงศรี กระจุกเป็นผู้ดูแลและบริหารกองทุน กองทุนนี้เน้นการลงทุนเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพใน 3 กลุ่ม ได้แก่ สตาร์ทอัพในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) และอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เติบโตสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้กลายเป็นยูนิคอร์นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมสร้างระบบนิเวศของสตาร์ทอัพอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กรุงศรี ฟินโนเวต ยังมีพันธมิตรที่สำคัญอย่าง เอ็มยูเอฟจี อินโนเวชั่น พาร์ทเนอร์ (MUFG Innovation Partners Co., Ltd.: MUIP) บริษัทร่วมลงทุนในเครือ MUFG สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกที่มีเครือข่ายแข็งแกร่ง ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการคัดสรรและลงทุนในสตาร์ทอัพ โดยทางเอ็นทีที เดต้า เป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยพัฒนากลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีไอทีให้กับ เอ็มยูเอฟจี ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งเชื่อว่าการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถสร้างความสำเร็จและการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับกองทุน

“การลงทุนครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในธุรกิจใหม่ในการสร้างความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจกับสตาร์ทอัพที่อยู่ภายใต้กองทุน เพื่อบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพชั้นนำในภูมิภาคมาต่อยอดทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกค้า สามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ โดย เอ็นทีที เดต้า พร้อมสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพที่ต้องการความร่วมมือ เพื่อเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้าของเราต่อไป ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าหลักของ เอ็นทีที เดต้า คือ กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจยานยนต์ ซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยการพลิกโฉมหน้าธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจการเงินกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่โลกการเงินไร้ศูนย์กลางอย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนเพื่อแข่งขันกันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และสร้างประสบการณ์ทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วกับผู้คนทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ธุรกิจยานยนต์ถูกท้าทายให้เร่งปรับตัวเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์อัจฉริยะ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ Net zero โดยเร็ว ไปพร้อมกับการแก้ไขวิกฤตพลังงานเชื้อเพลิง ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก การเข้าไปร่วมลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นตัวเชื่อมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปช่วยต่อยอดเสริมความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าทั้งสองกลุ่ม” นายฮิโรนาริ กล่าว

นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด กล่าวว่า “กองทุนฟินโนเวนเจอร์ โปรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ 1 ได้รับความไว้วางใจและการตอบรับที่ดีจากองค์กรชั้นนำในหลากหลายธุรกิจ และ เอ็นทีที เดต้า เป็นผู้ลงทุนรายล่าสุดที่ตัดสินใจร่วมลงทุนในกองทุนดังกล่าว ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่บริษัทที่ปรึกษาและผู้ให้บริการทางด้านไอทีและเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เข้าร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการสร้างโอกาสเติบโตให้กับสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ ในขณะเดียวกันก็สร้างผลตอบแทนและการเติบโตทางธุรกิจให้กับนักลงทุนในระยะยาวอีกด้วย กรุงศรี ฟินโนเวต ในฐานะผู้บริหารกองทุนเชื่อมั่นว่า การลงทุนครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ของสตาร์ทอัพเหล่านั้นไปต่อยอดธุรกิจระดับโลก และที่สำคัญยังเป็นโอกาสในการประสานความร่วมมือกันในอนาคตระหว่างผู้ลงทุน เราอาจจะได้เห็นความร่วมมือในการสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกัน ก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) และ บริษัท สยามราชาธานี จำกัด (มหาชน) (SO) เป็น 3 องค์กรแรกที่ร่วมลงทุนในกองทุนฟินโนเวนเจอร์ โปรเวท อีควิตี้ ทรัสต์ 1 และ เอ็นทีที เดต้า นับเป็นผู้ลงทุนรายที่ 4 ที่ตัดสินใจร่วมลงทุนในกองทุนดังกล่าว”

นายฮิโรนาริ กล่าวทิ้งท้าย “จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรุงศรี ฟินโนเวต ซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกและลงทุนในสตาร์ทอัพมาแล้วกว่า 15 บริษัทในช่วง 3-4 ปี สะท้อนความมีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ของผู้บริหารและทีมงานกรุงศรี ฟินโนเวต ซึ่งเข้าใจในโอกาสเต็มตัวของสตาร์ทอัพอย่างลึกซึ้งและพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ เอ็นทีที เดต้า ในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพ ดังนั้นเราเชื่อมั่นว่าการลงทุนครั้งนี้จะพัฒนานวัตกรรมและส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ และ

สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและการแข่งขัน ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

## เกี่ยวกับบริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NTT DATA (Thailand) เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก จากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ให้บริการด้านธุรกิจไอทีระดับโลก โดยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเครือข่ายข้อมูลและการสื่อสารโทรคมนาคมระดับแนวหน้า มีพนักงานมากกว่า 139,500 คนทั่วโลก โดยดำเนินงานทั้งหมดกว่า 50 ประเทศ ที่มีประสบการณ์ให้บริการกับบริษัทชั้นนำ โดยเฉพาะบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้าไปตั้งสาขาลงทุนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปี 2020 ได้รับการจัดอันดับ 6 ของตลาดผู้ให้บริการไอทีโลก จาก Gartner ในส่วน NTT DATA (Thailand) เริ่มต้นเป็นผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีด้านการชำระเงิน และได้ให้บริการลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจด้านการวางระบบการชำระเงินมาอย่างยาวนาน จากความเชี่ยวชาญดังกล่าวได้พัฒนาต่อยอดให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมค้าปลีก ส่งผลให้ NTT DATA (Thailand) กลายเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านไอที รวมทั้งด้านการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีโซลูชันที่ได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานระดับโลก มีความยืดหยุ่นในการทำงาน รวมทั้งใส่ใจในคุณภาพและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ <https://www.nttdata.com/th/en> และเฟสบุ๊กเพจ <https://www.facebook.com/nttdatathai>

## เกี่ยวกับกรุงศรี ฟินโนเวต

บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุน (Corporate venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านฟินเทคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านการธนาคารทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเติบโตไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการร่วมลงทุน โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงศรี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.krungsriinnovate.com](http://www.krungsriinnovate.com)

## ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายการตลาด

บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์: 02 636 2772

อีเมล: [marketing.th@apac.nttdata.com](mailto:marketing.th@apac.nttdata.com)

ฝ่ายสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02 296 4023

อีเมล: [Krungsri.PR@krungsri.com](mailto:Krungsri.PR@krungsri.com)